



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

สถานการณ์ในประเทศ 17 เม.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 1,547 ราย ป่วยสะสม 40,585 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 99 ราย รักษาหายรวม 28,570 ราย ยังรักษาอยู่ 11,916 ราย มีผู้รับวัคซีนโควิดแล้ว 605,259 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 141,290,992 ราย เสียชีวิต 3,023,063 ราย รักษาหาย 119,903,248 ราย ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ **แคนาดา** ยกระดับคำเตือนโควิด 19 หลังมีผู้ป่วยรายใหม่มากกว่าสหรัฐฯ เช่น จำกัดการเดินทาง 6 สัปดาห์ และงดเดินทางข้ามจังหวัดใกล้เคียง **อาร์เจนตินา** ผู้ป่วยโควิดอาการหนักเต็มห้องฉุกเฉิน ส่วนที่อาคารไม่หนักถูกปล่อยให้อนตามระเบียบ WHO เตือนอัตราการติดเชื้อโควิดทั่วโลกใกล้ระดับสูงสุด เตือนโควิดอินเดียกลายเป็น 2 ตำแหน่ง อารยะบาตรเร็ว **อินเดีย** พบการติดเชื้อเกิน 200,000 คน เป็นวันที่ 3 **อิสราเอล** ประกาศ พช.ไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยนอกอาคารแล้ว หลังยอดติดเชื้อลดต่ำ **ฮ่องกง** ผลการศึกษายืนยันแอนติบอดีโควิด 19 ถ่ายทอดจากแม่สู่ทารก **มาเลเซีย** บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 40 คน หลังฉีดวัคซีนครบไปแล้วกว่า 2 สัปดาห์

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1. ผู้ติดเชื้อในจังหวัดต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ประชาชาติ, thebangkokinsight, acnews, js100, isaranews, thaipbs, one31, mthai, thestandard, 77kaoded, thailandplus, mcot, INN, newtv)

-**ชลบุรี** ผู้ป่วยเพิ่ม 155 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์สถานบันเทิง จ.นครราชสีมา **นครราชสีมา** ผู้ป่วยเพิ่ม 23 ราย ส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์สถานบันเทิง พบ นร.นายสิบติดเชื้อ 1 ราย สังกักผู้สัมผัส นร. ครูฝึก 100 คน **เชียงใหม่** ผู้ป่วยเพิ่ม 164 ราย หญิงชาว อ.ไชยปราการ มีประวัติไปทำงานกมท. เดินทางกลับบ้านตั้งแต่มกราคม หลบนหินการกักตัวซื้อตัวรถเตรียมกลับบ้านกมท. พนักงานไม่ขายให้กลับโบกรถบัสเข้าเชียงใหม่ ต้องแจ้ง จนท.ตามหาตัว pptv พนักงานฝ่ายข่าวติดเชื้อโควิด 1 ราย **กาฬสินธุ์** พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย นศ.หญิงวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง วัย 18 ปี เป็นคลัสเตอร์คอนเสิร์ตของดูฮี้ และเข้าตรวจกลุ่มเสี่ยงสูง แต่ไม่แสดงผลและไม่กักตัว **ทมิฬไลน์** ชื่อของทั้งเมือง **รพ.ภูมิพลอดุลยเดช** มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด 19 ของดการตรวจรักษา ผู้ป่วยใหม่จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564

2. คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งอยุธยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ, tiktok

-อบจ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งรับผิดชอบตลาดกลางกุ้ง ประกาศปิดตลาด 17-18 เม.ย. เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก คาดว่าไม่ต่ำกว่า 17 คน จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 กับกลุ่มเสี่ยงในตลาดกลางกุ้งอยุธยา วันที่ 18 เม.ย. ประมาณ 300 คน

3. การแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์อังกฤษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, springnews)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า โควิด 19 สายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 แพร่กระจายได้ง่ายและเร็ว ในอนาคตสายพันธุ์นี้จะครองโลก จนกว่าจะมีสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายกว่านี้มาแทนที่ ในไทย การระบาดรอบใหม่เริ่มจากสถานบันเทิง และกระจายไปทั่วประเทศ จากการตรวจจีโนมที่ศูนย์ฯ กว่า 300 ราย พบ 98% เป็นสายพันธุ์อังกฤษ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทำให้ต่อมาต้องแจ้งขอปิดการแสดงความคิดเห็นของผู้ติดตามเพื่อลดการก่อกวน

4. พบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแอสตรา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, คมชัดลึก, sanook, nationtv

-ออสเตรเลีย ยืนยัน หญิงวัย 48 ปี เสียชีวิตจากกล้ามเนื้ออุดตัน เป็นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา

5. เชื้อโควิดกลายพันธุ์ในอินเดีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก เตือนระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ ยิ่งปล่อยให้ระบาดรุนแรง เชื้อจะดื้อมากขึ้นจนอาจเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่เหมือนที่กำลังเกิดรุนแรงในอินเดีย

6. ซีแจง “ฟ้าทะลายโจร” รักษาโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์แนวหน้า

-ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซีแจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลสรรพคุณฟ้าทะลายโจรในโซเชียล ว่า ผลศึกษาพบสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสโควิดในทุกระยะ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นยาเดี่ยว หรือใช้ควบรวมกับสูตรยามาตรฐานในการรักษาผู้ที่ติดเชื้อโควิด ขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนว่าฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด 19 ได้ แต่มีการศึกษาพบว่าการใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดต่ำๆ 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยป้องกันหวัดได้ แต่ต้องไม่ตั้งครก ให้นมบุตร ตบและไต่ต้องดี ไม่ได้กินยารักษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพพล แสงคำ นักสฤกษ์โรอาชีฟไทย ซึ่งติดเชื้อโควิด 19 และเข้ารับการรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นลบครั้งแรกในรอบ 2 สัปดาห์ ระบบหายใจค่อนข้างปกติ แต่จะไปตรวจกับสธ.ของอังกฤษอีกครั้ง พร้อมเผยว่า ในช่วงที่รักษาตัวเองได้กินฟ้าทะลายโจร พาราฯ ยาฆ่าเชื้อ VitC แล้วนอนพักผ่อนมากๆ

7. นักฟุตบอลติดโควิด ได้เตียงรักษาแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., เดลินิวส์

-บวร ตาปลา นักฟุตบอลสโมสรเชียงใหม่ ยูไนเต็ด ที่ขอความช่วยเหลือหลังติดโควิด 19 พร้อมภรรยาและลูก 2 คน วัย 2 ขวบ และ 2 เดือน ระบุ มีรพพยาบาลของรพ.นวมินทร์ 9 มารับตัวไปรักษาแล้ว

8. ชาวลือยาเขียวป้องกันโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-จ.แพร่ ยาเขียวยี่ห้อหนึ่งขาดตลาด เนื่องจากชาวบ้านซื้อมาตุนหลังมีข่าวลือว่าสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ได้

9. ชาวลือโควิดระบอบวัดราชบพิธฯ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ springnews

-นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ประสานไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่มีพระติดโควิดตามที่มีการแชร์กันในโซเชียล และทางวัดได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างเข้มงวด

10. ข้อเสนอมาตรการเชิงรุกควบคุมโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, มติชน, ผจก.รายวัน)

-คุณหญิงสุภารัตน์ เกษราพันธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยสร้างชาติ โพสต์แถลงการณ์ เสนอรัฐบาลเร่งปรับแผนรับมือโควิด 1.เร่งตรวจเชิงรุกให้ประชาชนตรวจได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย 2.เร่งกระจายงบฯ ให้รพ.ต่างๆ เพราะพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น บางรพ.คนไข้ล้น ขาดแคลนอุปกรณ์จึงต้องประกาศรับบริจาค 3.เร่งปรับแผนจัดหาและกระจายวัคซีนใหม่ จัดซื้อวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 100 ล้านโดส 4.รัฐบาลควรแถลงให้ชัดเจนว่าประชาชนจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อใด เตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างไร จะสามารถเปิดประเทศได้ทันประเทศอื่นหรือไม่

-นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการเปิดสมัยประชุมรัฐสภา 22 พ.ค.นี้ ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะเข้าข้อเสนอญัตติด่วนให้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาโควิด เพราะรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ ที่เห็นได้ชัดคือการฉีดวัคซีนล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ

11. แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังวิจารณ์การทำงาน สธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังกล่าวระหว่างไลฟ์ขายหน้ากากอนามัยผ่านเฟซบุ๊ก พิมรี่พายขายทุกอย่าง ว่า คุณหมอและสธ. ไม่ต้องสอนให้ประชาชนทำสิ่งต่างๆ เพราะทำกันอยู่แล้วและมีวินัยดีกว่าผู้บริหารที่ติดโรคตอนนี้ด้วย

12. ลักลอบส่งของให้ผู้ป่วยในรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ผจก.

-มีการแชร์คลิปเหตุการณ์บริเวณด้านหลังอาคารของรพ.สนามเขาเขียว รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เพื่อนผู้ป่วยแอบส่งของให้กับผู้ป่วยที่ต้องกักตัวโดยใช้ตะกร้าผูกหย่อนลงมาจากที่พักบนโดทางชั้น 2 คาดว่าน่าจะเป็นสิ่งของที่กลุ่มผู้ป่วยอยากได้ ด้าน เพจเฟซบุ๊ก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ โพสต์ประกาศประชาสัมพันธ์ ว่า รพ.มีมาตรการการดูแลป้องกันโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วย และเพื่อความปลอดภัย แนะนำญาติผู้ป่วยนำของใช้ในกิจวัตรประจำวันที่ทำเป็นมาให้ในวันถัดไป และนำมาให้อีกครั้งในวันที่ 8 ของการนอนพัก ไม่อนุญาตให้นำอาหารมาส่งให้ผู้ป่วย หรือนำอาหารทุกชนิดมาบริจาค

13. แอบถ่ายภาพผู้ป่วยในรพ.สนาม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, ผจก.

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยชายในรพ.สนาม แอบถ่ายภาพผู้ป่วยหญิงและโพสต์ข้อความในเชิงคุกคามทางเพศ ว่า ได้สั่งตรวจสอบและหามาตรการป้องกัน กรณีนี้จะไม่มีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และผิดฐานละเมิดสิทธิผู้ป่วย เช่นเดียวกับ โฆษก บข.สอท. ระบุ การแชร์ภาพผู้ป่วยที่รพ.สนามแห่งหนึ่งในลักษณะแอบถ่าย อาจผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และละเมิดสิทธิผู้ป่วย ขณะที่ผู้ป่วยหญิงที่ถูกแอบถ่ายในรพ.สนามเตรียมแจ้งความหลังออกจากรพ.

14 ประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์

-ทวิตเตอร์มีการแชร์ข้อความ ระบุว่า วัคซีนซิโนแวคไม่มีผลอะไร บุคลากรทางการแพทย์ฉีดเข็มแรก 28 ก.พ. และเข็มสอง 22 มี.ค. จนถึงวันนี้ ตรวจภูมิคุ้มกันไม่ขึ้น โดยมีผู้ทวีตไปเกือบ 3 หมื่นคน

มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, แนวหน้า, mco, TNN, sanook, isranews, innnews, thailandplus)

-นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา แถลงข่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 21 ราย ปอดอักเสบกว่า 100 ราย มากกว่าระลอกที่แล้ว ต้องดูว่าหลังภาครัฐออกมาตรการแล้วผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง คาด 1 - 2 วันนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อจะยังสูงอยู่ แต่หากประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าผู้ป่วยอาจลดลง ยืนยันว่าโรคโควิด 19 มียารักษาคือ ฟาวิพิราเวียร์ ผู้ป่วย 1 คน จะต้องใช้ยา 70 เม็ด ได้สารอียาไว้ 5 แสนเม็ด รว.สธ.สั่งให้จัดหาเพิ่มอีก 5 แสนเม็ด รองรับผู้ป่วยประมาณ 14,000 คน ขอความร่วมมือหน่วยงานรัฐและเอกชนคัดกรองพนักงานที่เดินทางกลับหลังเทศกาลสงกรานต์และมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อในที่ทำงาน

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ขอให้ประชาชนสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง บางรายมีไข้สูง ไอ หอบเหนื่อย รวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวที่มีอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน ให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 และกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่ไม่มีอาการ หรือผู้ที่มีอาการแต่ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยและไม่ได้มาจากพื้นที่เสี่ยง แนะนำให้กักตนเองเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อแล้ว ขณะรอผลตรวจหรือผลครั้งแรกเป็นลบ ให้กักตัวครบ 14 วัน และเคร่งครัดในการปฏิบัติตน ส่วนกรณีทหารกองบิน 41 จ.เชียงใหม่ ประมาณ 10 คน กักตัวที่บ้านเนื่องจากรพ.ไม่เพียงพอ การพบว่าติดเชื้อแล้วแยกตัวเองถือว่าถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กำลังประสานเพื่อนำเข้าสู่รพ.หรือรพ.สนาม เพื่อป้องกันการแพร่โรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โควิดสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดในไทย ผลการศึกษาของต่างประเทศพบว่าเชื้อแพร่เร็ว ทำให้มีผู้ติดเชื้อมาก อัตราการเสียชีวิตไม่ต่างจากสายพันธุ์เดิม แต่พบมีปอดอักเสบ ปอดบวมมากขึ้น โดยเฉพาะปอดบวมโดยที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัว จึงเป็นสาเหตุที่ต้องให้ผู้ป่วยทุกคนเข้ามาอยู่ที่สถานพยาบาลที่จัดให้ ระหว่างรอเข้ารับรักษาในสถานพยาบาล สามารถสังเกตอาการตัวเองได้โดยเดินเร็ว ๆ 10 นาที หากมีอาการหายใจเหนื่อยหอบผิดปกติ ให้สงสัยว่าเริ่มมีปัญหาปอดอักเสบ การรักษาเน้นการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ขณะนี้มีสต็อกยา 4 แสนเม็ด ใช้วันละ 2 หมื่นเม็ด รว.สธ.สั่งให้อก.จัดซื้อเพิ่มอีก 500,000 เม็ด จะมาถึงไทย 29 เม.ย.นี้ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยรอบใหม่มีอาการรุนแรงขึ้น จากการรักษาในช่วง 16 วันที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุใหญ่คือความอ้วน ทำให้อาการรุนแรงมากขึ้นแม้ไม่มีโรคประจำตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, thaigov, bangkokbiznews

-นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ประธานคณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เผยระบบ “หมอพร้อม” เชื่อมต่อ 1,500 รพ.ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วยสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติมจากระบบปกติ ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 5 แสนกว่าคน วันที่ 1 พ.ค.นี้ เตรียมเปิดตัวเวอร์ชัน 2 มั่นใจรองรับผู้ฉีดวัคซีนได้ทุกคน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, nationtv, thailandplus)

-กรมอนามัย ห่วงประชาชนเดินทางกลับหลังสงกรานต์ แนะนำปฏิบัติเข้มช่วยลดเสี่ยงโควิด-19 ส่วนผู้อยู่บ้านกักตัว 14 วัน แนะนำออกกำลังกาย กินอาหารมีประโยชน์ ช่วยต้านโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, acnews

-บ.สยามไบโอไซเอนซ์ แถลงยืนยันการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของแอสตราเซนเนกา มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ, เว็บไซต์ (มติชน, ผก., บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวเปซิฟิก, js100, thestandard)

-โฆษก ศบค. เผย การป่วยระลอก เม.ย. 2564 กระจายมากขึ้น แต่ความรุนแรงยังไม่มาก ผู้ที่มีอาการป่วยขอให้เข้าสังเกตอาการที่รพ. ซึ่งขณะนี้ มีหลายรูปแบบ ยืนยันว่ารพ.สนามมีการอำนวยความสะดวก ส่วนเตียงรพ.ควรให้ผู้ป่วยที่อาการปานกลางถึงอาการหนัก กลุ่มก้อนใหญ่ๆ ที่พบการระบาดใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครราชสีมา นนทบุรี นครศรีธรรมราช และสงขลา กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ในช่วงวันที่

ประเด็นข่าว

10-15 เม.ย.ที่ผ่านมา

-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Gloyta Goi Nathalang โปสต์ภาพและเรื่องราวเบื้องหลังการประชุม ศบค.ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 เม.ย. ก่อนที่จะมีการแถลงมาตรการต่างๆ โดยโฆษก ศบค. ได้ช่วยแชร์

-โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ กำชับทุกหน่วยงานจัดตั้งรพ.สนามเตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้นได้ขยายรพ.สนามและ Hospitel ทั้งในส่วนกลาง ต่างจังหวัดและส่วนท้องถิ่น กว่า 25,000 เตียง เพื่อดูแลผู้ติดเชื้อที่มีอาการไม่มาก โดย อว. เร่งดำเนินการแล้วกว่า 12,882 เตียงทั่วประเทศ ภายใต้คำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

-รมว.แรงงาน เผย ผู้ประกันตนที่กลับมาจากต่างจังหวัด หรือไปในสถานที่เสี่ยง เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่สธ.และสปสช.กำหนด ลงทะเบียนได้ที่ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php เพื่อจองคิวตรวจโควิด-19

-ผู้ว่าฯ ตรัง ขอความร่วมมือข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ งดหรือชะลอการเดินทางไปยังพื้นที่สีแดง

-จ.ขอนแก่น ระบาดโควิดลือต 2 สัปดาห์หน้า 19,840 โดส ผู้ว่าฯ สั่งตั้งกรรมการพิจารณาให้ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก พร้อมระบุ คำสั่ง ศบค.ทุกมาตรการ มีผล 00.01 น.วันที่ 18 เม.ย. ใครฝ่าฝืนเอาผิดตามกฎหมายทันที

-สปสช. ย้ำ ผู้ป่วยโควิด 19 รักษาฟรีทุกสิทธิ เข้ารพ.เอกชนไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม ยืนยันมีระบบจัดหาเตียง โดยลงทะเบียนผ่านไลน์ @sabaideebot

-จ.นครศรีธรรมราช ประกาศกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ 44 จังหวัด

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ระบุ มททรมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ที่ จ.ศรีสะเกษ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ที่ จ.ตราด เป็นเจ้าภาพ ยังไม่เลื่อนออกไป ต้องวิเคราะห์สถานการณ์จากทุกฝ่ายอีกครั้ง กกท.ได้ทำหนังสือแจ้งรัฐบาลและ ศบค. เพื่อขอ วัคซีนมาฉีดป้องกันให้นักกีฬา แรงจวน รวมถึงเร่งทำสปอร์ตควอร์รันทีนไว้ใช้กักตัวนักกีฬาหลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

อุบัติเหตุสงกรานต์ 2564

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, bangkokpost

-ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สรุพบุติเหตุทางถนนสะสม 10-16 เม.ย. 2564 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,365 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 277 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,357 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 5 จังหวัด นครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 106 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด 109 คน ปทุมธานีมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 10 ราย

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คดีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ปี 2564 มี 3,212 คดี กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง รวม 12,664 คดี เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 พบว่าลดลงกว่าเท่าตัว อาจเป็นผลจากประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือยกเลิกการท่องเที่ยว รวมถึงประกาศให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด เป็นต้น

โรคฉี่หนู

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ คาดว่า ในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้น เนื่องจากยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและสภาพพื้นดินเปียกชื้น ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 219 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ อาชีพที่พบส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร แนะนำหลีกเลี่ยงการแช่หรือลุยน้ำที่อาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนอยู่ หรือถ้าจำเป็น ควรสวมรองเท้าบูทหรือใช้ถุงมือยางเพื่อป้องกัน หลังจากลงไปในพื้นที่น้ำหรือย่ำดินโคลนให้รีบทำความสะอาดร่างกายด้วยน้ำสบู่และเช็ดให้แห้ง รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่องและโคนขา ให้รีบไปพบแพทย์

ฟ้าทะลายโจร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต โปสต์เฟซบุ๊ก ประณามบริษัทยาที่แชร์มั่วว่าฟ้าทะลายโจรแบบสกัดยาบทำให้กลัมน้ำร้อนแรง

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา โปสต์เฟซบุ๊กว่า ไม่ควรสร้างความสับสนเรื่องฟ้าทะลายโจรแบบผงและแบบสารสกัดเพื่อผลประโยชน์ทางการค้า หลังมีการแชร์ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดว่าผงฟ้าทะลายโจรที่ไม่ใช่สารสกัดจะมีสาร AP3 ปนเปื้อนอยู่ และมีผลข้างเคียงที่ทำให้กลัมน้ำร้อนแรง